



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และ ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑) นางสาวภัทรพร พรหมเกาะ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๘ สังกัด กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตามประเมินผล กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จัดทำ ผลงานวิชาการ เรื่อง โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๗๐ และแบบการเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านติดตามการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๘

๒) นางสาวบุษิษญา คณัญญ์ ธรรมานสาร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๔ สังกัดศูนย์พัฒนาศึกษภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กองส่งเสริมสิทธิและ สวัสดิการคนพิการ มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำคำต่อข้อหารือและกระทู้ถาม รวมถึงการให้ ข้อมูล การเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๗๐ และแบบการเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง ระบบงาน การให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต่อองค์กรภาครัฐและเอกชน ภายนอก เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๔

๓) นางธนิศตา อัฒนวนนิช ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๗๐ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติ มั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” ระหว่างกระทรวง พม. กับ กระทรวงกลาโหม สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๗๐ และแบบการเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการด้านศิลปะ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการได้แสดงศักยภาพของ ตนเอง เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๗๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลงานเข้าช้อนหรือลอกเลียน ผลงานได้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ